



คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๙๓๕/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย

คณะกรรมการที่ปรึกษา

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.	ประธานกรรมการ
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.	กรรมการ
พระมหาสมบุรณ์ วุฑฒิกโร, รศ.ดร.	กรรมการ
พระเมธีธรรมอาจารย์, รศ.ดร.	กรรมการ
พระเทพเวที, รศ.ดร.	กรรมการ
พระมหาสุรศักดิ์ ปจจนตเสโน, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร.	กรรมการ
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม	กรรมการ

คณะกรรมการดำเนินงาน

พระครูปลัดปัญญาวรรวัฒน์, ศ.ดร.	ประธานกรรมการ
พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ผศ.ดร.	รองประธานกรรมการ
ดร. ศักดิ์ชัย สักกะบูชา	รองประธานกรรมการ
พระมหาวิโรศักดิ์ อภินนทเวที ดร.	รองประธานกรรมการ
รศ.ดร.โกนิภูฏ์ ศรีทอง	รองประธานกรรมการ
พระมหานันทภรณ์ ปิยภาณี, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระมหาอานนท์ อานนโท, ผศ.ดร.	กรรมการ
พระมหาดวงทิพย์ ปรียตติธารี	กรรมการ
Ven.Dr.Neminda	กรรมการ

Ven.Nquyen Anh Tuan, Dr.	กรรมการ
Ven.Dr.Ugyen Tshering	กรรมการ
ศ.ดร.ภัทรพร สิริกาญจน	กรรมการ
Prof.Dr. Frank Hoffman	กรรมการ
รศ.ดร.सानุ มหัทธนาตุลย์	กรรมการ
ดร.นาฏนภางค โพธิ์ไพจิตร	กรรมการ
ดร.ณัฐภัทร อ่ำพันธ์ุ	กรรมการ
พระมหาพิชัย วรภาณี	กรรมการและเลขานุการ
พระบารมี นนทอมมิโก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุธิดา มีเพียร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวุฒิเมธส์ วังคำ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระจัน ชง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระแสงเพชร กิตติสาโร	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระธรรมนันท์ ปริสุทฺธชโย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาจักรกฤษ กิตติญาณเมธี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาสิริวัตร ปญญาวุฑโฒ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พระมหาสมศักดิ์ สิริวรปญโญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวปุณิกา เดชสิทธิ์วิษุณะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสิรินาฏ พิมเสนาะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวอุบลวรรณ กลิ่นจ้อย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวอรชร เมาะระศรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางนันทิชา ไยสุข	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย